



รหัสหน่วยงาน	A	R	-
กิจกรรม (เกินกว่า 1 กิจกรรมให้ระบุ%)			
<input checked="" type="checkbox"/> 6. บริการวิชาการ	100%		

งานบริการวิชาการ (AR-)

สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

โทร. ๒๑๙๓, ๑๕๔๒ โทรสาร ๒๖๐๗

ที่ ๔๔๒ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย” (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses)

เรียน คณบดี

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติหลักการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย” (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ คณะฯ เห็นว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และขออนุมัติให้ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการและเอกชน เข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

อนุมัติ

ลงชื่อ นาง มุขกมล ผู้จัดทำ
(นางสาวรจนา บุญเลิศกุล)

ลงชื่อ [Signature] หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
(นางสาววรรณมา คงวิเวกขจรกิจ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร)
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
(รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ)

เขียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
เพื่อโปรดพิจารณา

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล วสุวรรณรักษ์)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

๑๐ มี.ค. ๖๖